

มอบ กศจ.ประกาศสอบครูผู้ช่วย สพฐ.ใหญ่เดือนก.ค.นี้ สมัครสอบได้ทุกจังหวัดแต่เลือกสอบได้ทีเดียว

นำเสนอเมื่อ : 5 ก.ค. 2559

**ก.ค.ศ.ไฟเขียว กรอบปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี59
มอบ กศจ.ดำเนินการจัดสอบ ออกข้อสอบ และประกาศสอบภายในเดือนก.ค.
นี้ สมัครสอบได้ทุกจังหวัด แต่เลือกสอบได้แห่งเดียว
แจ้งอัตราเปิดสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแค่ ร้อยละ20 ไม่กระทบสอบทั่วไป**

วันนี้ (5 ก.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบปฏิทินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้มีการชะลอ ไปโดยกำหนดกรอบปฏิทินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ทั่วไป ดังนี้

- ประกาศสอบภายในเดือน กรกฎาคม
- รับสมัครสอบเดือน สิงหาคม
- สอบประมาณต้นเดือนกันยายน และ
- ประกาศผลสอบภายในวันที่ 15 กันยายน

โดย ก.ค.ศ. จะเสนอให้ต้นลงนามในประกาศกรอบปฏิทินสอบครูผู้ช่วยภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้บรรจุครูได้ทันภายในเดือนตุลาคม 2559

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า การสอบบรรจุครูผู้ช่วยทั่วไปครั้งนี้ให้อำนาจคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่การกำหนดวันเวลาการสอบภายในกรอบปฏิทินที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมทั้งให้ กศจ.เป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง โดย กศจ.สามารถคัดเลือกมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ออกข้อสอบได้ ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสอบในจังหวัดใดก็ได้ แต่สามารถเลือกสอบได้ทีเดียว เพื่อป้องกันปัญหาการวิ่งรอกสอบและการทุจริตการสอบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้จากจังหวัดที่จัดสอบ เพราะแต่ละแห่งจะไม่ได้จัดสอบในวันเดียวกัน แต่จะอยู่ในกรอบปฏิทินที่ ก.ค.ศ.กำหนด ส่วนการไขข้อสอบกลางในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ในลักษณะเดียวกับการสอบแบบการบรรจุข้าราชการพลเรือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 10 ปี พ.ศ.2559-2572 จำนวน 48,374 อัตรา ซึ่ง ในปีแรกจะเปิดสอบเพื่อบรรจุในสถานศึกษาทุกสังกัดในศธ. จำนวน 4,079 อัตรา นั้นการเปิดสอบในโครงการดังกล่าว จัดสรรอัตราumaเพียงร้อยละ20 ของผู้เกษียณอายุราชการเท่านั้น ดังนั้นในแต่ละปียังมีอัตราสำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วยอีกกว่า ร้อยละ80 จึงไม่อยากให้ผู้ที่อยากเป็นครูไปกังวลว่า

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจะไปกระทบกับอัตราบรรจุที่จะมีการเปิดสอบทั่วไป ”พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.54 น.](#)